
-ส ำเนำ- 
บันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลส ำโรง 

   สมัยสำมัญ  สมัยที่  ๑  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๗ 
วันอังคำรที่   ๒๗   เดือน  กุมภำพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๗ 

ณ  หอประชุมสภำเทศบำลต ำบลส ำโรง  เวลำ  ๐๙.๓๐  น.    
  

 
ผู้มำประชุม 
 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
๑. นายเรืองศักดิ์  โคตะสา ประธานสภาฯ เรืองศักดิ์  โคตะสา  
๒. นายสมปอง     ธาราศรี รองประธานสภาฯ สมปอง     ธาราศรี  
๓. นายค ามี         จันทะบาล     สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขตท่ี 1 ค ามี      จันทะบาล  
๔. นายทองมาก   ธาถาวร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขตที่ 1 ทองมาก  ธาถาวร  
5. นายประเสริฐ  เจริญทัศน์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขตท่ี 1 ประเสริฐ   เจริญทัศน์  
6. นายมนูญ      วงษ์ชาล ี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขตท่ี 1 -  
7. นายทศพล     ธุสาวัน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขตท่ี 1 ทศพล      ธุสาวัน  
8. นายสายยัน     นันทบุตร  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขตท่ี 2 สายยัน     นันทบุตร  
9. นายสุรพล     อรรคธรรม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขตท่ี 2 สุรพล      อรรคธรรม  

10. นายบัวลี อารีกุล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขตท่ี 2 นายบัวลี  อารีกุล   
11. นายพรเทพ ศรสีวัสดิ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขตท่ี 2 พรเทพ  ศรีสวัสดิ์  
12. นางสุมารินทร์ โสมา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขตท่ี 2 สุมารินทร์   โสมา  
13. นางสายสมร  บุดดีภักดิ์ เลขานุการสภาเทศบาลต าบลส าโรง สายสมร  บุดดีภักดิ์  

 
ผู้ไม่มำประชุม 
 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
1. นายมนูญ      วงษ์ชาล ี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขตท่ี 1 - -ลากิจ- 
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ผู้เข้ำร่วมประชุม 
 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
1. นายสมศรี   สิมาวัน นายกเทศมนตรีต าบลส าโรง สมศรี  สิมาวัน  

2. นายระพิน  แก้วค าชาติ รองนายกเทศมนตรีต าบลส าโรง ระพิน  แก้วค าชาติ  
3. นายบัวไข  ชาบุญเรือง รองนายกเทศมนตรีต าบลส าโรง บัวไข  ชาบุญเรือง  
4. นายฉลาด  ดวงแก้ว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลส าโรง ฉลาด  ดวงแก้ว  
5. นางค าพอง  จันทร์โสภา เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลส าโรง ค าพอง  จันทร์โสภา  
6. นายอาคม  ธนูทอง ปลัดเทศบาลต าบลส าโรง อาคม  ธนูทอง  
7. นางหทัยกาญจน์  วันแก้ว หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลส าโรง หทัยกาญจน์    วันแก้ว  

8. นางอรพิน  ดอกดวง ผู้อ านวยการกองคลัง อรพิน   ดอกดวง  
9. นายนันทวัฒน์  สิมาวัน ผู้อ านวยการกองการศึกษา นันทวัฒน์  สิมาวัน  

10. นางสาวลัดดา  วงศ์ราช เจ้าพนักงานธุรการ ลัดดา  วงศ์ราช  

11. นายเฉลียว   ดวงแก้ว นักการภารโรง เฉลียว   ดวงแก้ว  

12. นางสาวชไมพร  จันทะพวง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ชไมพร   จันทะพวง  

13.     

14.     

๑๕.     
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เริ่มประชุม เวลำ 09.๓0 น. 
เมื่อได้เวลาประชุม นางสายสมร  บุดดีภักดิ์   ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาล ได้
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าประชุม เมื่อครบองค์ประชุม จึงเชิญสมาชิกสภาฯ เข้าห้อง
ประชุม  

นำงสำยสมร  บุดดีภักดิ์    บัดนี้  ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลส าโรงพร้อมแล้ว ขอเรียนเชิญท่าน 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมสภา

เทศบาลต าบลส าโรง  ขอเรียนเชิญค่ะ 
นำยเรืองศักดิ์  โคตะสำ  สวัสดีครับท่านนายกเทศมนตรี   รองนายกเทศมนตรี    สมาชิกสภา  
ประธำนสภำฯ  เทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน  พนักงานเทศบาล  

พนักงานจ้าง  และท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้  
วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลส าโรง   สมัยสามัญ สมัยที่ ๑  ครั้งที่ 
1/256๗   ปรากฏว่ามีสมาชกิมาครบองค์ประชุม ผมขอเปิดการประชุมตาม
ระเบียบวาระดังต่อไปนี้นะครับ    

   

ระเบียบวำระท่ี 1      เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
นำยเรืองศักดิ์  โคตะสำ   -ไม่มี- 
ประธำนสภำฯ     
 
มติที่ประชุม   -รับทรำบ 
 
ระเบียบวำระท่ี 2  เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล  ครั้งที่ผ่ำนมำ 
นำยเรืองศักดิ์  โคตะสำ  2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลส าโรง  สมัยสามัญ   
ประธำนสภำฯ   สมัยที่ ๔  ครั้งที่ ๑/256๖  เมื่อวันศุกร์ที ่ ๒๒  ธันวาคม  256๖  เชิญ 

เลขานุการสภาเทศบาลต าบลส าโรง  อ่านสรุปรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ให้ที่ประชุมได้รับทราบเพ่ือพิจารณาให้การรับรองรายงานการประชุม ขอเชิญครับ 
 

นำงสำยสมร  บุดดีภักดิ์ เรียนประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ค่ะ  ดิฉันขอ 
เลขำนุกำรสภำฯ อนุญาตอ่านรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลส าโรง สมัยสามัญ  

สมัยที่ ๔   ครั้งที่ ๑/256๖  เมื่อวันศุกร์ที่  ๒๒  ธันวาคม   256๖   ค่ะ  
นำยเรืองศักดิ์  โคตะสำ  ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาลได้อ่านรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาให้ทุก 
ประธำนสภำฯ   ท่านทราบแล้วมีสมาชิกสภาท่านใดจะขอแก้ไขบันทึกรายงานการประชุม 

สภาเทศบาลต าบลส าโรง สมัยสามัญ สมัยแรก  หรือไม่   ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม
รับรอง  ครับ 
 

นำงสำยสมร  บุดดีภักดิ์  เห็นชอบให้การรับรอง  ๙   เสียง 
เลขำนุกำรสภำฯ   ไม่รับรอง                   -    เสียง 
  งดออกเสียง             ๒   เสียง 
  รับรองด้วยเสียงข้างมาก 
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นำยเรืองศักดิ์  โคตะสำ  สรุปที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล   
ประธำนสภำฯ   ต าบลส าโรง  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔  ครั้งที่ ๑/256๖  เมื่อวันศุกร์ที่  ๒๒   

ธันวาคม  256๖ 
มติที่ประชุม         สภาเทศบาลต าบลส าโรงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล 

ส าโรง สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔  ครั้งที่ ๑/256๖  เมื่อวันศุกร์ที่  ๒๒   
ธันวาคม  256๖    ดว้ยเสียงข้างมาก 

 
ระเบียบวำระท่ี  3  กระทู้ถำม/เรื่องด่วน 
    -ไม่มี- 
 
ระเบียบวำระท่ี  4  เรื่องท่ีคณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว 
    -ไม่มี- 

 
ระเบียบวำระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่/เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบและเพื่อพิจำรณำอนุมัติ 
นำยเรืองศักดิ์ โคตะสำ  5.1   เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 
ประธำนสภำฯ   ๑. ญัติติ  เรื่อง  กำรก ำหนดจ ำนวนสมัยประชุมสำมัญ ประจ ำปี 256๗ และวัน 

เริ่มประชุมสมัยสำมัญประจ ำปีสมัยแรกของปีถัดไป  (ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๘) 
    ขอให้เลขานุการสภาเทศบาล   ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง    
นำงสำยสมร  บุดดีภักดิ์     เรียนประธานสภาที่เคารพ    สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุก 
เลขำนุกำรสภำฯ   ท่านค่ะ  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง   

(ฉบับที่  ๑๓)  พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๒๔  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย 
สมัยประชุมสามัญครั้งแรก และวันเริ่มประชุมสามัญประจ าปีให้สภาเทศบาล
ก าหนด วรรคสี่ สมัยประชุมสามัญ สมัยหนึ่งๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้า
จะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด  
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๑ (๒) ส าหรับเทศบาล ให้
สภาเทศบาลก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจ าปีแต่ละสมัย   ในปีนั้นจะเริ่ม 
เมื่อใด  แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน  กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุม
สามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน    
     การก าหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก าหนด        
     ข้อ ๒๑ การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ระยะเวลาและวัน
เริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้ น  วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป  และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปี
สมัยแรกของปีถัดไป   ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญ
ประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี  โดยให้น าความในข้อ ๑๑ มาบังคับใช้โดยอนุโลม   
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     ส าหรับสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ในปี พ.ศ. ๒๕6๗ สภาเทศบาลต าบล
ส าโรงได้ก าหนดไว้แล้ว ในคราวประชุมสภาเทศบาลสามัญ สมัยแรก (สมัยที่ ๑ 
ครั้งที่๑) ประจ าปี ๒๕6๖ แล้ว โดยก าหนดให้เริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก 
ประจ าปี ๒๕6๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕6๗   มีก าหนด  ไม่เกิน 30 วัน  
 

นำยเรืองศักดิ์  โคตะสำ  ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงข้อระเบียบต่อที่ประชุมไปแล้วนั้น  
ประธำนสภำฯ   ผมขอปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  

พ.ศ.256๗  ที่เหลืออีกจ านวน 3 สมัย และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรก
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕6๘  อีก 1 สมัยว่าแต่ละสมัยจะเริ่มเมื่อใดและมีก าหนดกี่วัน 
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอ เชิญครับ 

นำยสุรพล อรรคธรรม  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและ 
สมำชิกสภำฯ เขต ๒  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผม นายสุรพล  อรรคธรรม 
 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขต ๒  กระผมขอเสนอให้ก าหนดจ านวนสมัย

ประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ าปี 256๗   ที่เหลืออีก 3 สมัย ดังนี้ 
- การประชุมสามัญสมัยที่ 2 มีก าหนดไม่เกิน  ๓๐ วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน  
๒๕6๗ เป็นต้นไป  
- การประชุมสามัญสมัยที่ 3 มีก าหนดไม่เกิน  ๓๐ วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม  
๒๕6๗ เป็นต้นไป 
- การประชุมสามัญสมัยที่ 4 มีก าหนดไม่เกิน  ๓๐ วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม  
๒๕6๗ เป็นต้นไป 
- และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจ าปี พ.ศ. ๒๕6๘  มีก าหนด   ไม่เกิน  
30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕6๘  เป็นต้นไป  
 

นำยเรืองศักดิ์  โคตะสำ  ขอผู้รับรองด้วยครับ    
ประธำนสภำฯ  
นำงสุมำรินทร์  โสมำ  ดิฉัน นางสุมารินทร์  โสมา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง   
สมำชิกสภำฯ   เขตท่ี 2 ขอรับรองค่ะ 
 
นำยบัวลี  อำรีกุล  กระผม นายบัวลี  อารีกุล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง เขต 2  
สมำชิกสภำฯ   ขอรับรองครับ 
นำยเรืองศักดิ์  โคตะสำ  มีผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่    
ประธำนสภำฯ     
ที่ประชุมสภำฯ   ไม่มี 
 
นำยเรืองศักดิ์  โคตะสำ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภาฯ ในการก าหนดการประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี 
ประธำนสภำฯ 256๗ ที่เหลืออีก 3 สมัย และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจ าปี พ.ศ. 

๒๕6๘  อีก 1 สมัย ตามท่ีนายสุรพล อรรคธรรม  เสนอด้วยการยกมือครับ 
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มติที่ประชุม   เห็นชอบ   ๙    เสียง 
    ไม่เห็นชอบ          -   เสียง 
  งดออกเสียง        ๒   เสียง 
นำยเรืองศักดิ์ โคตะสำ  เป็นอันว่าการก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจ า 256๗   
ประธำนสภำฯ   ที่เหลืออีก ๓  สมัย และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจ าปี พ.ศ.  

๒๕6๘  อีก 1 สมัย  ดังนี้ 
- สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๒  ประจ าปี ๒๕6๗   เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑ มิถุนายน 
๒๕6๗  เป็นต้นไป   มีก าหนดไม่เกิน ๓๐ วัน           
- สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๓  ประจ าปี ๒๕6๗   เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑  สิงหาคม 
๒๕6๗   เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน ๓๐ วัน           
- สมัยประชุมสามัญ   สมัยที่  ๔  ประจ าปี ๒๕6๗  เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑ ธันวาคม 
๒๕6๗  เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน ๓๐ วัน 
และก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจ าปี พ.ศ. ๒๕6๘ ตั้งแต่วันที่ 1   
กุมภาพันธ์ 256๘  มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน 
 

นำยเรืองศักดิ์  โคตะสำ  ๒.ญัตติ เรื่อง กำรโอนงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๗ 
ประธำนสภำฯ   ขอให้เลขานุการสภาเทศบาล   ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง    

 
นำงสำยสมร  บุดดีภักดิ์  เรียนประธานสภาที่เคารพ    สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุก 
เลขำนุกำรสภำฯ ท่านค่ะ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4   การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ  ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอน
เพ่ิม  โอนลด  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   

นำยเรืองศักดิ์  โคตะสำ  ตามท่ีเลขานุการสภาฯชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ให้ทุกท่าน 
ประธำนสภำฯ   ทราบแล้ว  มีสมาชิกสภาฯท่านใด สงสัยหรือจะซักถามอะไรอีกไหมครับ ถ้า 

ไม่มี  ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรง ได้ชี้แจงรายละเอียดเพ่ือให้ที่ 
ประชุมได้พิจารณาโอนงบประมาณ  ขอเรียนเชิญครับ 

นำยสมศรี สิมำวัน  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม 
นำยกเทศมนตรีต ำบลส ำโรง ทุกท่านครับ รายละเอียดต่างๆกระผมขอมอบให้นางหทัยกาญจน์  วันแก้ว   

ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด   เป็นผู้น าเสนอต่อที่ประชุม ครับ 
นำยเรืองศักดิ์  โคตะสำ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรงได้มอบหมายให้ นางหทัยกาญจน์  วันแก้ว  
ประธำนสภำฯ   ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด  น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมสภา 

เทศบาล  ขอเชิญครับ 
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นำงหทัยกำญจน์ วันแก้ว  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม 
หัวหน้ำส ำนักปลัด  ทุกท่านคะ่  ดิฉันขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้  ค่ะ 

ส ำนักปลัด 
    รำยกำรที่ ๑ 
    โอนเพิ่ม งบประมำณไม่ได้ตั้งจ่ำยไว้ (โอนตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่) 

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  ส าหรับงาน
ส านักงาน    จ านวน    ๑   เครื่อง   เป็นจ านวนเงิน  ๑๙,๐๐๐.-บาท     (หนึ่ง
หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  เป็นไปตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม    
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์   
ฉบับเดือนมีนาคม  ๒๕๖๖   ประกาศ  ณ   วันที่  ๑๓   มนีาคม  ๒๕๖๖  
โอนลด    
๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป       งานบริหารทั่วไป      งบด าเนินงาน    หมวดค่า
ใช้สอย   ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   รายการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินของเทศบาลต าบลส าโรงเพ่ือให้สามารถใช้งานตามปกติ  ตั้งไว้   
๑๓๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณก่อนโอน ๘๐,๓๑๐.-บาท   โอนลดครั้งนี้   
๑๙,๐๐๐.-บาท  งบประมาณหลังโอน ๖๑,๓๑๐.-บาท (หกหมื่นหนึ่งพันสามร้อย
สิบบาทถ้วน) 

นำยเรืองศักดิ์  โคตะสำ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรง ได้มอบหมายให้นางหทัยกาญจน์  วันแก้ว   
ประธำนสภำฯ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด    ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมไปแล้วนั้น  มี

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปรายหรือไม่ครับ  มี
ไหมครับ(มีไม่มี)  ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย  ผมขอมติที่
ประชุมว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้โอนงบประมาณ   ตามรายการ
ข้างต้น  ได้โปรดยกมือ  ครับ 

นำงสำยสมร  บุดดีภักดิ์  อนุมัติ              ๙  เสียง   
เลขำนุกำรสภำฯ   ไม่อนุมัติ    - เสียง 

งดออกเสียง            ๒ เสียง 
อนุมัติด้วยเสียงข้างมาก 

นำยเรืองศักดิ์  โคตะสำ  สภาเทศบาลต าบลส าโรงมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
ประธำนสภำฯ   งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
มติที่ประชุม   สภาเทศบาลต าบลส าโรงมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗   ด้วยเสียงข้างมาก 
 

นำยเรืองศักดิ์  โคตะสำ      ต่อไปเป็นรายการโอนเงินงบประมาณของส านักปลัด รายการที่ ๒ ขอเรียนเชิญท่าน
ประธำนสภำฯ                        นายกเทศมนตรีต าบลส าโรง ได้ชี้แจงรายละเอียดเพ่ือให้ที่ประชุมได้พิจารณาโอน        
                                         งบประมาณ  ขอเรียนเชิญครับ 
นำยสมศรี สิมำวัน  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม 
นำยกเทศมนตรีต ำบลส ำโรง ทุกท่านครับ รายละเอียดต่างๆกระผมขอมอบให้นางหทัยกาญจน์  วันแก้ว   

ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด  เป็นผู้น าเสนอต่อที่ประชุม ครับ 
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นำงหทัยกำญจน์ วันแก้ว  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม 
หัวหน้ำส ำนักปลัด  ทุกท่านคะ่  ดิฉันขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้  ค่ะ 

ส ำนักปลัด 
    รำยกำรที่ ๒  
    โอนเพิ่ม งบประมำณไม่ได้ตั้งจ่ำยไว้ (โอนตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่) 

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน   รายการ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวม
ค่าติดตั้ง)  แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน   ขนาด    ๒๖,๐๐๐   บีทียู       จ านวน    
๑   เครื่อง   เป็นจ านวนเงิน  ๓๖,๓๐๐.-บาท (สามหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)  
เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  กองมาตรฐานงบประมาณ  ๑   ส านัก
งบประมาณ  ธันวาคม   ๒๕๖๖   
โอนลด    
๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป       งานบริหารทั่วไป      งบด าเนินงาน    หมวดค่า
ใช้สอย   ประเภท รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  รายการ ค่าจ้างเหมาบริการ   
ต้ังไว้   ๑๐๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณก่อนโอน ๕๑,๙๐๐.-บาท   โอนลดครั้งนี้   
๓๖,๓๐๐.-บาท  งบประมาณหลังโอน ๑๕,๖๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อย
บาทถ้วน) 

นำยเรืองศักดิ์  โคตะสำ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรง ได้มอบหมายให้นางหทัยกาญจน์  วันแก้ว   
ประธำนสภำฯ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด    ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมไปแล้วนั้น  มี

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปรายหรือไม่ครับ  มี
ไหมครับ(มีไม่มี)  ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย  ผมขอมติที่
ประชุมว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้โอนงบประมาณ   ตามรายการ
ข้างต้น  ได้โปรดยกมือ  ครับ 

นำงสำยสมร  บุดดีภักดิ์  อนุมัติ              ๙  เสียง   
เลขำนุกำรสภำฯ   ไม่อนุมัติ    - เสียง 

งดออกเสียง            ๒ เสียง 
อนุมัติด้วยเสียงข้างมาก 

นำยเรืองศักดิ์  โคตะสำ  สภาเทศบาลต าบลส าโรงมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
ประธำนสภำฯ   งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
มติที่ประชุม   สภาเทศบาลต าบลส าโรงมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗   ด้วยเสียงข้างมาก 
 

นำยเรืองศักดิ์  โคตะสำ      ต่อไปเป็นรายการโอนเงินงบประมาณของกองช่าง รายการที่ ๓ ขอเรียนเชิญท่าน
ประธำนสภำฯ                        นายกเทศมนตรีต าบลส าโรง ได้ชี้แจงรายละเอียดเพ่ือให้ที่ประชุมได้พิจารณาโอน        
                                         งบประมาณ  ขอเรียนเชิญครับ 
นำยสมศรี สิมำวัน  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม 
นำยกเทศมนตรีต ำบลส ำโรง ทุกท่านครับ รายละเอียดต่างๆกระผมขอมอบให้นายอนุชา  ศรีพลัง   

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง  เป็นผู้น าเสนอต่อที่ประชุม ครับ 
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นำยเรืองศักดิ์  โคตะสำ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรงได้มอบหมายให้ นายอนุชา  ศรีพลัง   
ประธำนสภำฯ   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง  น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมสภา 

เทศบาล  ขอเชิญครับ 
นายอนุชา  ศรีพลัง  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม 
ผู้อ านวยการกองช่าง  ทุกท่านครับ  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ครับ 

กองช่ำง 
รำยกำรที่ ๓  

    โอนเพิ่ม งบประมำณไม่ได้ตั้งจ่ำยไว้ (โอนตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่) 
๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน  หมวด ครุภัณฑ์  
ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน   รายการ ตู้เหล็ก  (แบบ ๒  บาน)   จ านวน   ๒   ตู้   
งบประมาณ  ๑๓,๒๐๐.-บาท   เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  กอง
มาตรฐานงบประมาณ  ๑   ส านักงบประมาณ  ธันวาคม   ๒๕๖๖  (หน้า ๘๔) 
โอนลด   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบบุคลากร  หมวด 
เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  ประเภท เงินเดือนข้าราชการ  หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  

  ตั้งไว้   ๘๐๑,๑๒๐.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  ๕๒๙,๓๗๐.-บาท  โอนลดครั้งนี้    
 ๑๓,๒๐๐.-บาท   งบประมาณคงเหลือ   ๕๑๖,๑๗๐.-บาท 

นายเรืองศักดิ์  โคตะสา  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตำบลสำโรง ได้มอบหมายให้นายอนุชา  ศรีพลัง   
ประธานสภาฯ ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง   ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมไปแล้วนั้น  มี

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปรายหรือไม่ครับ  มี
ไหมครับ(มีไม่มี)  ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย  ผมขอมติที่
ประชุมว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้โอนงบประมาณ   ตามรายการ
ข้างต้น  ได้โปรดยกมือ  ครับ 

นำงสำยสมร  บุดดีภักดิ์  อนุมัติ              ๙  เสียง   
เลขำนุกำรสภำฯ   ไมอ่นุมัต ิ   - เสียง 

งดออกเสียง            ๒ เสียง 
อนุมัติด้วยเสียงข้างมาก 

นำยเรืองศักดิ์  โคตะสำ  สภาเทศบาลต าบลส าโรงมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
ประธำนสภำฯ   งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
มติที่ประชุม   สภาเทศบาลต าบลส าโรงมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  ด้วยเสียงข้างมาก 
 

ระเบียบวำระท่ี  ๖      เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 
นายเรืองศักดิ์  โคตะสา  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ต่อท่ีประชุมสภาหรือไม่   
ประธานสภา ฯ ขอเรียนเชิญครับ 
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นำยทศพล ธุสำวัน เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร และ 
สมำชิกสภำฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมขอฝากให้ผู้รับจ้างด าเนินการติดไฟฟ้าเพ่ือ

ความสว่างในความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรไปมาเวลาตอนกลางคืน     
ด้วยครับ  และน้ าประปาไม่ไหล  ก็ขอฝากท่านผู้บริหารได้ด าเนินการด้วยนะครับ 
ขอบคุณครับ 

นำยประเสริฐ  เจริญทัศน์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร และ 
สมำชิกสภำฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมขอฝากท่านผู้บริหารได้ซ่อมแซมถนนสายบ้าน

โนนสวรรค์ผ่านมาวัดบ้านโนนสวน ถึงบ้านท่านสท.มนูญ ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 
นำยสมศรี สิมำวัน เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร และ 
นำยกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  กระผมก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านครับที่

ช่วยประสานงานดูแลปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเพ่ือแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ต่อไปขอบคุณครับ   

นำยเรืองศักดิ์ โคตะสำ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนออะไรอีกไหม  ครับ  หากไม่มีสมาชิก  
ประธำนสภำฯ   สภาเทศบาลหรือท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆเพ่ิมเติมอีก  ผมขอขอบคุณทุก 

ท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการประชุมสภาครั้งนี้และผมขอปิดการประชุม
ครับ 

นำยเรืองศักดิ์  โคตะสำ  กล่าวปิดประชุม   เวลา    1๒.00  น.  
ประธำนสภำ ฯ  

 
(ลงชื่อ)               ผู้จดรายงานการประชุม 

                      (นางสายสมร  บุดดีภักดิ์) 
                                                             เลขานกุารสภาเทศบาล 
 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 -  ตรวจสอบแล้วถูกต้อง  
  
   (ลงชื่อ)                  ประธานกรรมการ 
                     (นายประเสริฐ   เจริญทัศน์) 
                                                            
     (ลงชื่อ)                     กรรมการ 
                     (นางสุมารินทร์      โสมา) 
                                                            
   (ลงชื่อ)             เลขานุการ 
                     (นายสุรพล      อรรคธรรม) 
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สภาเทศบาลต าบลส าโรง  ได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว    
เมื่อวันที่   ๗    เดือน ...... มถิุนายน.......   พ.ศ. 256๗ 
 
        

(ลงชื่อ)                 
                (นายเรืองศักดิ์      โคตะสา) 
                                                   ประธานสภาเทศบาลต าบลส าโรง      
 


